

Số: 131 /TB-ĐVTDĐT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Thực hiện Công điện số 03/CD-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn trường như sau:

1. Từ ngày 29/01/2021, tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo Y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến trường và trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ở, phòng làm việc, giảng đường; hạn chế tụ tập đông người; thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh qua các kênh thông tin để kịp thời cập nhật các khuyến cáo. Khi có hiện tượng bất thường cần thông báo ngay cho cơ sở y tế, chính quyền nơi cư trú hoặc bộ phận y tế của Nhà trường (đ/c Lê Thị Thu Hương, ĐT: 0919754529) để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

2. Yêu cầu tất cả tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học của trường không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các cán bộ và người học đã đi công tác, du lịch, việc cá nhân đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định.

3. Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các khoa quán triệt, tuyên truyền đến người học tình hình dịch bệnh và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Phòng QTCSVC chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19: liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng của Thành phố Thanh Hóa để phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà



trường; trang bị xà phòng, nước rửa tay khử trùng tại các khu vực vệ sinh công cộng trong trường, đặt các bình sát khuẩn tại sảnh các khu giảng đường A,B, C; cử cán bộ trực ở cổng trường kiểm tra thân nhiệt cho tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học và khách khi đến trường; giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường, phòng họp, phòng hội nghị, giảng đường; treo các khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong khuôn viên nhà trường.

5. Yêu cầu các đơn vị trong trường tăng cường kiểm tra, rà soát tại đơn vị; kịp thời báo cáo Phó Hiệu trưởng Phụ trách các trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Lãnh đạo Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật.

Trên đây là Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo./.

Nơi nhận:
- BGH, CTHĐT
- Gửi email toàn trường;
- Lưu: VT.

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH**



Lê Thanh Hà